

## **HỘI THẢO “TIẾP CẬN XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ”**

Ngày 18-19/10/2007, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Tiếp cận xây dựng Thư viện số ở Việt Nam: Hiện trạng và vấn đề”. Hội thảo nhằm trao đổi về những vấn đề chủ yếu liên quan đến xây dựng Thư viện số/Thư viện điện tử (TVS/TVĐT). Hội thảo cũng là dịp để đánh giá về tình hình triển khai TVS/TVĐT ở Việt Nam thời gian qua, đồng thời lựa chọn, đề ra phương hướng, giải pháp thiết thực đối với việc xây dựng, phát triển TVS/TVĐT ở Việt Nam trong thời gian tới.

Về dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu, đại diện cho các cơ quan quản lý hoạt động thông tin, thư viện, lưu trữ; đại diện của nhiều cơ quan thông tin, thư viện chủ chốt ở các bộ, ngành, địa phương và trường đại học. Ngoài ra, đến dự Hội thảo còn có một số cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thông tin-tư liệu nói chung và tin học hóa tư liệu nói riêng.

Ths. Cao Minh Kiêm- Phó GD Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tiến hành khẩn trương trong hai ngày. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 12 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi với hình thức đối thoại “Hỏi- Trả lời” trực tiếp.

Nhìn tổng thể, các báo cáo và ý kiến tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

- Mô hình, cấu trúc TVS/TVĐT;
- Lựa chọn phần mềm; Áp dụng các chuẩn;
- Tình hình triển khai CSDL toàn văn và xây dựng TVS/TVĐT ở một số cơ quan thông tin, thư viện, lưu trữ, đặc biệt là nhiều ý kiến về công tác số hóa và tạo lập các bộ sưu tập số tài liệu nội sinh.
- Những đặc thù và kinh nghiệm cụ thể.

Ban thư ký đã tổng hợp các ý kiến và Hội thảo đã thông qua với một số kết luận sau đây:

1. Vấn đề xây dựng TVS/TVĐT là xu hướng tất yếu, đang là vấn đề bức xúc, được nhiều cơ quan thông tin, thư viện quan tâm và có hướng đầu tư xây dựng. Trong xây dựng TVS/TVĐT cần đặc biệt chú trọng việc lựa chọn phần mềm cho phù hợp quy mô; áp dụng các chuẩn cần thiết; tiến hành số hóa tài liệu với các giải pháp thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng tài liệu và tiện lợi trong công việc (cả trong bảo quản lẫn khai thác).

2. Các cơ quan quản lý hoạt động thông tin, thư viện các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm hơn về vấn đề này; tích cực ủng hộ và có chính sách thiết thực đối với việc xây dựng TVS/TVĐT ở Việt Nam nói chung và trước hết là tại những cơ quan thông tin, thư viện chủ chốt nói riêng. Cụ thể là: chỉ đạo định hướng, lộ trình chung, theo những mô hình nhất định; có chính sách tài chính và chính sách số hóa phù hợp (đặc biệt là đối với những tài liệu nội sinh có giá trị lâu dài của đất nước); tổ chức chia sẻ nguồn tin, nhất là nguồn tin điện tử một cách thích hợp, kinh tế, hiệu quả.

3. Bản thân các cơ quan, các cán bộ thông tin, thư viện cũng cần chủ động tăng cường trao đổi ý kiến, tăng cường gặp gỡ, hợp tác, tận dụng, kế thừa kinh nghiệm của nhau trong xây dựng TVS/TVĐT, trong việc chia sẻ các tiềm lực thông tin số hóa.

4. Để thúc đẩy TVS/TVĐT ở Việt Nam nói chung, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Chắc chắn rằng, đối với những vấn đề bài bản, dài hơi trong xây dựng, phát triển TVS/TVĐT của mình, mỗi cơ quan thông tin, thư viện đều phải đầu tư nhiều công sức, nghiên cứu ứng dụng, trao đổi kinh nghiệm để có thể triển khai thành công. Tuy nhiên, mặt khác, cũng phải có sự đầu tư “đủ ngưỡng” của Nhà nước, có sự hỗ trợ của quốc tế. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2007, các cơ quan thông tin, thư viện cần tích cực tham gia chuẩn bị tốt cho Hội nghị quốc tế Thư viện số châu Á (gọi tắt là ICADL) lần thứ 10 được tổ chức 10 -13/12/2007, tại Hà Nội bằng các hình thức: tài trợ; đóng góp báo cáo; cử đại biểu chính thức; chuẩn bị sẵn những

vấn đề bức xúc cần trao đổi, tư vấn; Giới thiệu những sản phẩm, kinh nghiệm của mình, .v.v.

5. Hy vọng, Hội nghị quốc tế Thư viện số châu Á lần thứ 10 với chủ đề “*Thư viện số: Nhìn lại 10 năm và hướng tới tầm cao mới*” sẽ là cơ hội tốt để các cơ quan, cán bộ thông tin-thư viện tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng TVS/TVĐT (thông qua: các Kỷ yếu của Hội nghị (với gần trăm báo cáo); các ý kiến trao đổi, tư vấn trong khuôn khổ Hội nghị). Đây thực sự là một Diễn đàn lớn, là dịp gặp gỡ sâu rộng của các chuyên gia hàng đầu về vấn đề này, bởi vì ICADL là một trong ba sự kiện quốc tế có uy tín nhất về Thư viện số.

**NTĐ**